

การมาใช้บริการที่คลินิกสุขภาพทางเพศ

Visiting a Sexual Health Clinic

การมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งของงาน ผู้ให้บริการทางเพศทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพทางเพศอย่างสม่ำเสมอ คลินิกสุขภาพทางเพศมีหลายแห่งในเขตชานเมืองและส่วนภูมิภาคของรัฐ ข้อมูลเกี่ยวกับการมาใช้บริการที่คุณควรรูมีดังนี้

บัตรเมดิแคร์

คุณอาจถูกขอให้แสดงบัตรเมดิแคร์ แต่คุณไม่จำเป็นต้องให้บัตร คุณไม่จำเป็นต้องให้ชื่อ นามสกุล หรือวันเดือนปีเกิดจริงของคุณ แต่หากคุณลืมรายละเอียดที่คุณให้ไว้คุณก็จะไม่สามารถรับผลการตรวจได้ คุณยังอาจถูกขอหมายเลขโทรศัพท์ไว้ ทั้งนี้เพื่อที่คุณจะได้รับการติดต่อกลับเกี่ยวกับผลการตรวจ และง่ายต่อการคืนประวัติการตรวจเมื่อคุณกลับมาใช้บริการอีกครั้ง

ข้อมูลส่วนตัว

หากคุณแสดงบัตรเมดิแคร์ คุณสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกข้อมูลส่วนตัวบางอย่างลงในแฟ้มประวัติของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถบอกให้เจ้าหน้าที่ไม่ลงบันทึกสถานะการทำงานหรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณนอนของคุณ คุณมีสิทธิขอให้เจ้าหน้าที่บันทึกหรือไม่บันทึกข้อมูลใดๆ ของคุณก็ได้

บริการในวันที่ไม่ได้นัดหมาย

คลินิกสุขภาพทางเพศบางแห่งได้กำหนดวันเฉพาะไว้สำหรับคนทำงานบริการทางเพศ คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของแต่ละคลินิก หรือโทรสอบถามว่ามีบริการสำหรับผู้ให้บริการทางเพศวันใดบ้าง

การตรวจ

หมั้นมาใช้บริการที่คลินิกสุขภาพทางเพศและไม่ต้องอายที่จะขอรับการตรวจต่างๆ เช่นการตรวจภายใน หากเจ้าหน้าที่ประจำคลินิกซักประวัติข้อมูลส่วนตัวของคุณด้านการทำงาน การมีเพศสัมพันธ์ แล้วแนะนำว่าคุณไม่จำเป็นต้องทำการตรวจบางอย่าง (เช่น การตรวจป้ายทวารหนัก) หากคุณไม่เห็นด้วยคุณสามารถยืนยันเพื่อขอรับการตรวจนั้นๆ ได้

การรักษา

หากคุณจำเป็นต้องได้รับการรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกสุขภาพทางเพศจะรักษาให้คุณโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ แต่หากคุณไปพบหมอรักษาโรคทั่วไป (GP) คุณจะต้องเสียเงิน นอกจากนี้หากคุณเป็นผู้ให้บริการทางเพศและคุณมีอาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกสุขภาพทางเพศอาจทำการรักษาคุณทันที การที่คุณได้รับการรักษานั้น อาการของคุณอาจดีขึ้นและสามารถกลับไปทำงานได้เร็วขึ้น

ใบรับรอง

คุณสามารถขอ “ใบรับรองการตรวจ” จากคลินิกโดยระบุชื่อที่คุณใช้ทำงานได้ คุณไม่จำเป็นต้องแสดงผลการตรวจให้ที่ทำงานของคุณดู เนื่องจากกฎหมายระบุไว้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถือเป็นความลับส่วนบุคคล ใบรับรองการตรวจเป็นเพียงการรับรองว่าคุณได้มารับการตรวจที่คลินิกและทางคลินิกควรออกให้คุณไม่ว่าผลการตรวจของคุณนั้นจะเป็นอย่างไร

ความช่วยเหลือ

คุณสามารถโทรติดต่อสว็อปเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกตรวจสุขภาพทางเพศใกล้บ้านคุณ คุณสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นมิตร (รวมถึงเจ้าหน้าที่คนไทย คนจีน) ตอบข้อสงสัยต่างๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับการใช้บริการที่คลินิกสุขภาพทางเพศได้อีกด้วย

ช่องทางการติดต่อ

อีเมล: swopconnect@swop.org.au

โทร: (02) 9206 2166

โทรฟรี: 1800 622 902 (กรณีอยู่นอกเมืองชานเมืองภายในรัฐนิวเซาท์เวลส์)